



แผนการจัดการความรู้
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ 2559

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน

1 ตุลาคม 2558

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรู้ที่ 1						
ชื่อหน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี						
ประเด็นการจัดการความรู้: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร						
องค์ความรู้ที่จำเป็น : การติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ						
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ						
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน...(ระบุชื่อหน่วยงาน)....: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์						
ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น คือ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของกองนโยบายและแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ 	ต.ค. 58	1. รายงานการประชุม	1 ฉบับ	คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน	- คณะกรรมการจัดการความรู้กองนโยบายและแผน
2	<p>การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดย ระดมความคิดเห็น ประสพการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่มีเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา</p> <p>วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน 3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 	พ.ย. – ธ.ค. 58	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งในการเข้ารับการอบรม 	2 ครั้ง	คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน	- คณะกรรมการจัดการความรู้กองนโยบายและแผน
3	<p>การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ ด้านการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ด้านการติดตามผลการดำเนินงานโครงการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. จัดทำแนวปฏิบัติในด้านการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	ม.ค.- พ.ค.59	1. แนวปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1 ฉบับ	คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน	- คณะกรรมการจัดการความรู้กองนโยบายและแผน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4	<p>การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน ด้านการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <p>1. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	ม.ค.- พ.ค.59	<p>1. รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ</p> <p>2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>1 ฉบับ</p> <p>ร้อยละ 90</p>	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	<p>- คณะกรรมการการจัดการ การจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน</p>
5	<p>การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <p>1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรายงานผลการดำเนินโครงการ</p> <p>2. ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินโครงการในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	ม.ค.- พ.ค.59	<p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	ร้อยละ 90	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	<p>- คณะกรรมการการจัดการ การจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน</p>
6	<p>การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <p>1. นำผลจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินโครงการในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงใหม่</p> <p>2. เผยแพร่แนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกรายงานออนไลน์ เว็บไซต์ สังคมออนไลน์</p>	พ.ค.59	<p>1. แนวปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	1 ฉบับ	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	<p>- คณะกรรมการการจัดการ การจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน</p>
7	<p>การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย วิธีสู่ความสำเร็จ</p> <p>1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของกองนโยบายและแผน ในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย</p>	มิ.ย.59	<p>1. รายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	1 ฉบับ	คณะกรรมการการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน	<p>- คณะกรรมการการจัดการ การจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน</p>